



ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home)
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
(ฉบับที่ ๕)

ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งที่ ๗๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการการใช้
อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยให้โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาทุกประเภท งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบปกติ (On site) และให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
(Work From Home) ให้เต็มความสามารถที่จะทำได้ เพื่อลดการเดินทางของบุคลากรในสังกัด เนื่องจากการ
สอบสวนโรคในขณะนี้พบว่า การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไม่สามารถระบุแหล่งของโรคได้ ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และอาจกระจายเข้าสู่สถานศึกษาได้ นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๘ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๕) ดังนี้

๑. ให้บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดการ
เดินทางของบุคลากรในสังกัด ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยให้หัวหน้า
ส่วนงานพิจารณาตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละส่วนงาน ในการลดจำนวนบุคลากร การสลับวัน
ทำงาน หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ ต้องไม่ทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษา บุคลากร และประชาชนเสียหาย
โดยในแต่ละหน่วยงานจะต้องมีผู้ปฏิบัติงานประจำอยู่ในงาน อย่างน้อยงานละ ๑ คน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
และการติดต่อประสานงาน โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน ผู้บังคับบัญชามีอำนาจเรียกตัวให้กลับมาปฏิบัติงานตามวัน เวลาและ
สถานที่ทำงานปกติได้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย

๓. กำหนดช่องทางการสื่อสารที่สามารถใช้ในการประชุม การรายงานผล การปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
รวมถึงการประสานงานทั้งภายในและภายนอก ผ่านแอปพลิเคชันต่าง อาทิ Line, Zoom, Microsoft Team หรือ
ตามความเหมาะสมของแต่ละส่วนงาน

๔. ให้งดจัดกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสติดต่อกันได้ง่าย ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

๕. ให้ส่วนงานและบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน สถานที่ทำงาน หรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ โดยต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และเพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้โรคแพร่ออกไป จนเกิดการระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำสั่ง รวมถึงประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ อย่างใกล้ชิด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่